



# กองเกษตรสารสนเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทรศัพท์.02-281-0859, โทรสาร 02-282-2871

ครั้งที่ 587/2552

9 กันยายน 2552

**กรม. อนุมัติงบประมาณ 90 ล้านบาท เคลียร์ลำไย 46-47 ส่งอัดแท่งใช้เป็นพลังงานชีวมวลออกขาย นำรายได้คืน คชก.**

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการทำลายลำไยอบแห้งปี 2546 และปี 2547 ว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ดำเนินการทำลายลำไยอบแห้งปี 2546 และปี 2547 ด้วยวิธีการรีไซเคิล โดยการบดให้แตกละเอียดหน้าคัลลิ่งสินค้า แล้วนำไปอัดแท่งใช้เป็นพลังงานชีวมวล โดยไม่เกิดมลภาวะและกระทบกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงจำหน่ายเชื้อเพลิงอัดแท่งชีวมวลที่ผลิตได้และนำรายได้จากการจำหน่ายส่งคืนคณะกรรมการนโยบายและช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) นอกจากนี้ ยังอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภายในวงเงินงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้แล้ว ไม่เกิน 90 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าบริหารจัดการของคณะกรรมการฯ ในการตรวจสอบปริมาณและส่งมอบลำไยอบแห้ง รวมถึงการควบคุมกำกับดูแลการดำเนินการทำลายลำไยอบแห้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณ ภายในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทำลายลำไยอบแห้ง โดยการรีไซเคิลเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่งชีวมวล มอบให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ ภายในวงเงินไม่เกิน 80 ล้านบาท

ทั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานจะต้องเร่งดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป อาทิ กระทรวงเกษตร โดยองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) รับผิดชอบการตรวจนับปริมาณลำไยอบแห้งที่จัดเก็บในคลังสินค้าของ อ.ต.ก. และ อคส. เพื่อส่งมอบให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ รวมทั้งการดำเนินคดีกับเจ้าของคลังสินค้า กรณีลำไยอบแห้งไม่ครบตามบัญชี และการจำหน่ายกล่องบรรจุลำไยอบแห้งเพื่อนำเงินส่งคืน คชก. ส่วนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ รับผิดชอบในการรับมอบลำไยอบแห้งจาก อ.ต.ก. ตามจำนวนที่ส่งมอบ เพื่อทำการบด ณ หน้าคลังสินค้าของ อ.ต.ก. หรือ อคส. แล้วนำไปทำเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่งชีวมวล โดยไม่เกิดมลภาวะหรือกระทบกับสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ ที่ผ่านมากกระทรวงเกษตรฯ ได้มีความพยายามคลี่คลายปัญหาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการและทำลายลำไยอบแห้งปี 2546 และปี 2547 ขึ้นเพื่อดูแลและหาแนวทางที่เหมาะสมในการดำเนินการไม่ให้เกิดผลกระทบต่อปัจจัยเกี่ยวข้องต่างๆ โดยคณะกรรมการฯ ยังคงมีอำนาจหน้าที่กำกับ ดูแล การทำลายลำไยอบแห้งตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวต่อไป